



แวดวงปารีชาต



เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 07

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543

Y 5 v.07

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด ซึ่งการจัดทำแผนครั้งนี้เป็นแผนแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนได้มีส่วนร่วมกันกำหนดอนาคตและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ในแนวคิดของการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

อย่าพลาด...มาช่วยกันกำหนดอนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยตัวท่านเอง

แก้ไขคุณสมบัติผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน
เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ตามทีมงานประชาสัมพันธ์ได้ลงข่าวการจัดโครงการค่ายฤดูร้อนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2543 ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ ในแวดวงปารีชาต ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 ว่าคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สาขาภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือต่ำกว่านี้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้ว นั้น ขอแก้ไขเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือต่ำกว่านี้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้ว

ผู้สนใจส่งบุตรหลานสมัครได้ที่ คุณสรัญญา ขาวหนูนา ฝ่ายบริการวิชาการ ห้อง C205 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



"ถิ่นรักทักษิณ" รายการวิทยุที่สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาให้กับพี่น้องชาวใต้

19 ก.พ.. 43

ขอเชิญรับฟังประเด็นพิเศษ

มหาวิทยาลัยทักษิณ กับงานบริการวิชาการแก่สังคม

ทางคลื่นวิทยุชุมชน สวท.สงขลา FM 90.5 Mhz ตั้งแต่เวลา 08.10-09.00 น.

(แสดงความคิดเห็น เสนอแนะและติชมรายการได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๒๒๐๘-๙)

ทุนการศึกษาจากแปนแอร์ไลน์

วันคืนให้ป็นดาว ครั้งที่ 1

มูลนิธิเจแปนแอร์ไลน์ ประเทศไทย ปู่น รับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 32 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2543 โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องแต่งเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่จะนำไปใช้ ในการสัมมนาเอเชียศึกษา เรื่อง "Becoming a Global Citizen : Experience, Learning and Dialogue"

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา ขอเชิญชมผลงานวีดิทัศน์ที่นำภาคภูมิใจของนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดจากหน่วยงานภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 รอบ 13.00 น. และรอบ 18.00 น. ณ ห้อง IT ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้สนใจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ห้อง C203 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี หอดเขตสงเรียงความ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2543

เล่นสงขลา

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดกิจกรรมงานประกวดภาพวาด - ภาพถ่าย ในหัวข้อ "เล่นสงขลา" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2543 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สัมมนาวิชาการ

สถาบันเครือข่ายพัฒนาการส่งเสริมการวิจัยระดับพื้นที่ (สวรส.ภาคใต้) มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งการทำวิจัยด้านประชาสังคมเป็นแนวคิดและวิธีการที่ยังไม่เป็นที่รับทราบและเข้าใจกันอย่างชัดเจนในหมู่นักวิจัยนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ จึงจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประชาสังคมกับแนวทางการวิจัยเพื่อการสนับสนุน โดย นพ.โกมาตย์ จึงเสถียรทรัพย์ ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ภ.1107 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกัณฑ์เทศน์

จังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ จัดงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องขึ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2543 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อจัดหารายได้สร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ 429900 ต่อ 1168, 01-9698021 E-mail : hsri-psu@ratree.psu.ac.th

ย้ายสำนักงาน

โครงการจัดการศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ย้ายสำนักงานจากอาคารพลศึกษา มาอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 7 (ห้องสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์เดิม) ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ติดต่อโทรศัพท์ได้ที่

จึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก และรวบรวมส่งกลุ่มงานธุรการวิทยาเขตสงขลา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2543

หมายเลขภายใน 700

หมายเลขภายนอก 443964

แต่งตั้ง

มหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผู้ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด คือ

สายวิชาการ นายกฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง
สายสนับสนุนวิชาการ นางสาวศุรดา ดุลยเกษม
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์
เป็นต้นไป



โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2543

ภารกิจด้านบริการอนามัย กลุ่มงานนิสิต จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลา กำหนดการ ดังนี้

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2543

เวลา 8.00-10.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลา มาบริการเจาะเลือดและเก็บสารส่งตรวจ ณ ภารกิจด้านบริการอนามัย

เวลา 10.00 น. เอกซเรย์ปอด ณ โรงพยาบาลสงขลา (ในเมือง)

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2543

เวลา 13.00 - 15.00 น. รับฟังการวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพ ณ ภารกิจด้านบริการอนามัย

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพทุกท่าน กรุณาสำรองเงินจ่ายค่าตรวจสุขภาพ ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2543 (วันที่เจาะเลือด)

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำของคณะฯ

จำนวน 70 คน จะเดินทางมาเยี่ยมชมงานด้านบริหาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543

เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องการเรียนรู้การสอนทางไกล อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2. งดน้ำและอาหารคินก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง

3. รายการตรวจสำหรับผู้ที่มิใช่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
- ลักษณะโลหิต (CBC) - ปัสสาวะ (U/A)
- เอกซเรย์ปอด - ตรวจภายใน

*** ค่าตรวจโดยประมาณ 470 บาท

4. รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มิใช่มีอายุเกิน 35 ปี
- น้ำตาลในเลือด - ไขมันในเลือด
- การทำงานของไต - การทำงานของตับ
- ตรวจหาโรคเก๊าท์

*** ค่าตรวจโดยประมาณ 770 บาท

5. การตรวจคลื่นหัวใจ อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ผู้สนใจแสดงความจำนงโดยส่งชื่อพร้อมอายุบัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลา และสมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ(ถ้ามี) ได้ที่ สำนักงานเลขานุการในหน่วยงานของท่าน และรวบรวมจัดส่งภารกิจด้านบริการอนามัย ภายในวันที่ 1 มีนาคม ศกนี้

ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ที่

WWW.oag.go.th

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

เป็นครั้งแรกของแต่ละจังหวัดที่จะมี ส.ว. เป็นของตนเอง รวมทั้ง

ประเทศ มี ส.ว. 200 คน อยู่ในตำแหน่ง 6 ปี ไม่มีการยุบสภา เมื่อเป็น ส.ว. ครบ 6 ปี จะเป็นต่อไม่ได้ต้องเว้นระยะอย่างน้อย 6 ปี จึงจะสมัครใหม่ได้

หน้าที่ของ ส.ว. มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ร่างกฎหมายที่ผ่าน ส.ส. แล้วต้องมาผ่าน ส.ว. ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

ติ ส.ว. มีหน้าที่ควบคุมรัฐบาล โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือตั้งคณะกรรมการไปศึกษาและมีข้อเสนอแนะ

ต่อรัฐบาล แล้วยังมีหน้าที่เพิ่มขึ้นคือ เรียกรัฐบาลมาซักฟอกแต่ไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเหมือนพวก ส.ส. แต่

ส.ว. ใหม่ก็ค้ำจุนรัฐบาลได้เหมือนกัน เมื่อร่างกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลเสนอไม่ผ่าน ส.ส. รัฐบาลอาจขอให้ ส.ว. มาประชุม

ร่วมกับ ส.ส. ซึ่งที่ประชุมสามารถผ่านร่างกฎหมายนั้นให้รัฐบาลก็ได้ สำหรับหน้าที่ใหม่ของ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง

คือ คัดเลือกคนไปรักษาความความเที่ยงธรรม เช่น เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คัดเลือกคนไปทำหน้าที่ตรวจสอบ

เช่น กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากคัดเลือกแล้วยังสามารถคัดออกหรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญได้ ตั้งแต่

นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ไปจนถึงอธิบดีกรมต่าง ๆ ถ้าเขาเหล่านั้นล่อทุจริต

หน้าที่ไปเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

(เกิดวันที่ 2 มกราคม 2525 หรือก่อนหน้านั้น) ต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ทำหน้าที่ได้อย่างไร

1. ตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง อบต. ฯลฯ

2. วันที่ 4 มีนาคม 2543 เวลา 08.00 - 15.00 น. นำบัตรประจำตัวประชาชน

ไปเป็น หลักฐานในการเลือกตั้ง (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย

เพียงช่องเดียว ถ้าไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใดเลยก็กากบาทใน "ช่องไม่ลงคะแนน"

ลงคะแนนล่วงหน้า [25 - 29 กุมภาพันธ์]

จังหวัดที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ คือ เขตเลือกตั้งของเรา เราต้องลงคะแนนเลือกผู้สมัคร ส.ว. ของจังหวัดนั้น

แต่ถ้าเราไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ หรืออยู่อาศัยนอกจังหวัดที่เรามีทะเบียนบ้าน เราก็คือผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง

ซึ่งต้องเดินทางกลับไปยังจังหวัดที่เรามีทะเบียนบ้าน เพื่อลงคะแนน โดยมีทางเลือก ดังนี้

1. ไปลงคะแนนในวันเลือกตั้ง (4 มีนาคม 2543) ณ ที่เลือกตั้งปกติ หรือ

2. ไปลงคะแนล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ที่เลือกตั้งกลางของเขตเลือกตั้ง

ส.ส. (มี 400 เขตทั่วประเทศ) ซึ่งเรามีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้ง ส.ส. นั้น

แจ้งเหตุเมื่อไม่อาจไปใช้สิทธิ

ผู้ที่มีฐานะสำคัญต้องเดินทางไกลหรืออาศัยอยู่ไกลเกิน 100 กม., ผู้ป่วย, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ขอให้แจ้งต่อนายอำเภอหรือปลัดเทศบาลด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบหมาย หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน วันที่ 26 ก.พ. 43 โดยแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิให้ชัดเจน

ผู้ไม่ไปทำหน้าที่เลือกตั้งในครั้ง นี้ จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง คือ สิทธิสมัคร สิทธิคัดค้านการเลือกตั้ง สิทธิเสนอ

ร่างกฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น และสิทธิเสนอถอดถอนผู้ล่อทุจริต โดยจะเสียสิทธิไปจนกว่าผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ

การเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. ครั้งต่อไป

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม เมษายน

X เบอร์เดียว